

ชื่องานวิจัย รายงานผลการใช้แผนการสอนกลุ่มการทำงานพื้นฐานอาชีพ วิชางานเลือก
งานที่เตรียมไปสู่อาชีพ แขนงงานบ้าน เรื่อง การออกแบบลวดลายเล่น
เส้นลีลา ผ้าปาเต๊ะมัดย้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

ชื่อผู้วิจัย นางสาวเกสร เหล่าเนตร์

ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้แผนการสอนกลุ่มการทำงานพื้นฐานอาชีพ วิชางานเลือก งานที่เตรียมไปสู่อาชีพ แขนงงานบ้าน เรื่อง การออกแบบลวดลายเล่น เส้นลีลา ผ้าปาเต๊ะมัดย้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ที่เรียนตามแผนการสอนวิชางานเลือก งานที่เตรียมไปสู่อาชีพ แขนงงานบ้าน 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนของครู 3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ต่อการเรียนการสอน วิชางานเลือกงานที่เตรียมไปสู่อาชีพ แขนงงานบ้าน เรื่อง การออกแบบลวดลายเล่น เส้นลีลา ผ้าปาเต๊ะมัดย้อม 4) รายงานผลการใช้แผนการสอนวิชางานเลือก งานที่เตรียมไปสู่อาชีพ แขนงงานบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 5) รายงานคุณภาพการดำเนินงานโครงการเสริมกิจกรรมการออกแบบลวดลายเล่น เส้นลีลา ผ้าปาเต๊ะมัดย้อม ที่นำไปสู่การประกอบอาชีพของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2544 จำนวน 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มดี จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 46 คน เป็นกลุ่มอ่อน จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการสอนกลุ่มการทำงานพื้นฐานอาชีพ วิชางานเลือก งานที่เตรียมไปสู่อาชีพ แขนงงานบ้าน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน วิชางานเลือกงานที่เตรียมไปสู่อาชีพ แขนงงานบ้าน 5 ระดับ จำนวน 20 รายการ

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ที่เรียนตามแผนการสอนวิชางานเลือกงานที่เตรียมไปสู่อาชีพ แขนงงานบ้าน พบว่านักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่เรียนอ่อน มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนของครู พบว่า การจัดการเรียนการสอนของครู อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทุกขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
3. ผลศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ต่อการเรียนการสอน วิชางานเลือกงานที่เตรียมไปสู่อาชีพ แขนงงานบ้าน เรื่อง การออกแบบลวดลายเล่น เส้นลีลา ผ้าปาเต๊ะมัดย้อม พบว่า กลุ่มที่เรียนดี มีเจตคติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และนักเรียนที่เรียนอ่อน มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
4. คุณภาพการดำเนินงานโครงการเสริมกิจกรรมการออกแบบลวดลายเล่น เส้นลีลา ผ้าปาเต๊ะมัดย้อม ที่นำไปสู่การประกอบอาชีพของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการดำเนินงานโครงการด้วยตนเอง มีการคัดเลือกประธาน

รองประธาน กรรมการ เภรัญญิกและเลขานุการ และดำเนินงานโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิต เป็น
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าตัดเสื้อประโปรง และผ้าอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก มีครู อาจารย์เข้าร่วม
โครงการ พร้อมทั้งได้นำผลงานออกเผยแพร่ จำหน่าย จัดแสดงนิทรรศการ จัดทำรายการรายรับ
รายจ่ายได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ